

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

dành cho Đoàn. Bộ trưởng Bộ Y tế Đan Mạch hy vọng công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại Thái Bình sẽ có chuyển biến rõ nét sau khi thực hiện dự án và sẽ tiếp tục hỗ trợ y tế Thái Bình nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở để dự án thành công.

Nhân dịp này, Trường Đại học Copenhagen của Đan Mạch và Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Y tế Đan Mạch đã đến thăm và làm việc tại Trạm Y tế xã Bách Thuận (Vũ Thư). Đây là 1 trong 30 xã thuộc tỉnh Thái Bình được thụ hưởng dự án.

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ. Quán triệt, thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cán bộ, đảng viên học Bác về phong cách dân chủ, quần chúng, phong cách khoa học và phong cách nêu gương; người đứng đầu cơ quan, đơn vị tập trung học tập và làm theo phong cách dân chủ nhưng quyết đoán, phong cách lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài và phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của Bác.

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ 98,8% hồ sơ giải quyết đúng hạn

Thời gian qua, công tác quản lý, giám sát, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố Thái Bình được thực hiện nghiêm túc. Nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, đất đai được cắt giảm thời gian giải quyết. Vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc. Phần mềm theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả hoạt động hiệu quả, thể hiện cụ thể từng thủ tục, lĩnh vực, công đoạn giải quyết của từng cơ quan, đơn vị... Quý I/2018, Trung tâm Hành chính công thành phố đã tiếp, hướng dẫn hơn 2.200 lượt tổ chức, cá nhân; tiếp nhận 2.232 hồ sơ, trả kết quả cho 2.163 hồ sơ; giải quyết đúng quy định 2.137 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,8%. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, trả lời thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng của UBND tỉnh và thành phố.

NGUYỄN NGUYỆT

TIỀN HẢI, THÀNH PHỐ Hơn 2.300 nam công dân đăng ký nghĩa vụ tuổi 17

Từ ngày 8 - 11/4, các địa phương của huyện Tiền Hải và thành phố Thái Bình tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho hơn 2.300 nam công dân trong đó huyện Tiền Hải có hơn 1.600 nam công dân, thành phố Thái Bình có gần 700 nam công dân. Tại các điểm đăng ký, địa phương đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, tình độ văn hóa, chính trị, sơ khám sức khỏe về mắt, cân nặng, chiều cao... của thanh niên. Trong ngày đầu tổ chức đăng ký, thành phố Thái Bình có gần 99% nam công dân tuổi 17 đến đăng ký. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; đồng thời, làm cơ sở cho việc xét duyệt, bảo đảm 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

THIÊN AN

TIỀN HẢI BẦU CỬ CÁN BỘ THÔN, KHU PHỐ từ ngày 19/4 đến ngày 20/5

Toàn huyện Tiền Hải hiện có 174 thôn, khu phố trong đó có 41 thôn loại 1, 74 thôn loại 2, 59 thôn loại 3. Để công bố bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 bảo đảm đúng quy định của pháp luật, huyện đã triển khai kế hoạch yêu cầu các địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện bầu cử an toàn, đúng quy trình, các bước theo quy định. Cử tri phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn những người có đủ phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Từ ngày 19/4 đến ngày 20/5 Tiền Hải sẽ tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

MANH THẮNG

CÔNG AN HUYỆN ĐÔNG HƯNG Xử lý 1.062 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

3 tháng đầu năm 2018, Công an huyện Đông Hưng đã điều tra, khám phá 39 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 104 đối tượng, triệt phá 2 ổ nhóm tội phạm, bắt 5 đối tượng truy nã; gọi hỏi răn đe, giáo dục 158 lượt đối tượng; không để xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự, không để tội phạm hoạt động bằng nhóm theo kiểu xã hội đen, gây bức xúc trong nhân dân. Tập trung điều tra, khám phá nhanh vụ giết người tại xã Đông Cường, xã Đông La; phá án C-2018, bắt, khởi tố 1 đối tượng gây ra 4 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 1.062 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; bắt, khởi tố 13 vụ, 13 bị can; xử lý hành chính 11 vụ, 18 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Lập 10 hồ sơ để nghị đi cai nghiện bắt buộc và 22 hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã.

Thời gian tới, Công an huyện Đông Hưng chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án giải quyết những vấn đề còn tiềm ẩn phức tạp ở cơ sở, nhất là an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh mạng và phòng, chống cháy, nổ; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự.

THU HIỀN

GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 11/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2018. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quý I/2018, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở và các ngành, đơn vị trong khối tư tưởng văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, nhạy bén nắm bắt tình hình, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác; kịp thời tham mưu nhiều nội dung quan trọng về tư tưởng chính trị; góp phần động viên cán bộ, đảng

viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Công tác thông tin tuyên truyền và định hướng thông tin tuyên truyền được triển khai chặt chẽ, thường xuyên với những hình thức đa dạng như: ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền chung hàng quý, hướng dẫn tuyên truyền riêng đối với một số nhiệm vụ chính trị quan trọng; duy trì nền nếp việc tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng, giao ban công tác tuyên giáo, giao ban khối hàng quý; biên tập các bản tin Thông báo nội bộ, tài liệu tham khảo hàng tháng, bản tin kinh tế - xã hội Thái Bình hàng quý; tổng quan trọng về tư tưởng chính trị; góp phần động viên cán bộ, đảng

phủ và định hướng một cách kịp thời. Hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và các cơ quan báo chí, truyền thông được tăng cường, nhất là trong các khối: tư tưởng văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa, khoa giáo, lý luận chính trị... Đã tích cực phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội; tham mưu, đề xuất giải quyết các vụ việc và một số vấn đề phức tạp, bức xúc nảy sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà công tác tuyên giáo đã đạt được trong quý I/2018. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tập trung tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tập trung vào các tiêu chí trong bộ tiêu chí mới và việc nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Tuyên truyền, vận động người dân đấu nối, sử dụng nước sạch. Ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; việc triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình và khu nông nghiệp công nghệ cao ở Quỳnh Phụ. Tham mưu tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán

bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu và phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, tôn giáo. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tham mưu phương án khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 29 của Ban Bí thư Trung ương về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

ĐÀO QUỲN

TỌA ĐÀM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan khối nội chính, ban chỉ đạo cải cách tư pháp các huyện ủy, thành ủy tổ chức giao ban định kỳ đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp. Thông qua các cuộc giao ban và hoạt động kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã tạo điều kiện cho các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ở địa phương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan trong khối nội chính, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy đã phát biểu tham luận

chỉ rõ những kết quả đạt được, ưu, khuyết điểm trong công tác cải cách tư pháp thời gian qua, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới. Các tham luận tập trung đánh giá: Thời gian qua, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được nâng lên, hạn chế đến mức thấp nhất việc xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các phiên tòa đã diễn ra dân chủ, đổi mới, công tác tranh tụng được đề cao bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia; công tác thi hành án dân sự được triển khai nghiêm túc, công bằng. Công tác hỗ trợ tư pháp được

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nhấn mạnh: Xác định yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong tiến trình cải cách tư pháp, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và cấp ủy các cơ quan tư pháp phải thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và hỗ trợ tư pháp vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới. Các ngành trong khối nội chính thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, chỉ huy và các chức danh tư pháp đúng quy trình và tập trung cho cơ sở; thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư

pháp, nhất là đào tạo, bồi dưỡng tài chính. Trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm, án liên quan đến an ninh quốc gia, án tham nhũng, kinh tế phức tạp. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, thực hiện tốt việc công khai bản án, quyết định của tòa. Tập trung nâng cao hiệu quả của các cơ quan giám sát dân sự đối với các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn đối với các cơ quan tư pháp tư pháp, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư pháp.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định 5 nội dung, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đề án. Trong đó, tập trung bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng tiến hành công tác giáo dục chính trị; gắn kết quả bồi dưỡng, tự học tập, rèn luyện, phấn đấu của từng cán bộ với bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, khen thưởng hàng năm; nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục lành mạnh, rộng khắp; tiếp nhận, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác giáo dục chính trị.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án; đồng thời, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 5 giấy chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 cho các cá nhân tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018.

SỬ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Kiểm tra việc xử lý nước thải

Chiều ngày 11/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc xử lý nước thải tại nhà máy xử lý rác thành phố Thái Bình.

Nhà máy xử lý rác thành phố Thái Bình rộng 5ha, trong đó 2ha chôn lấp chất thải. Nhà máy có 1 trạm bơm 7.5kw từ sông Trà Lý, trung bình sử dụng khoảng 37m³/ngày phục vụ việc tưới nước rửa đường phố, tưới cây hoa cảnh, làm mát các lò đốt rác công nghiệp và 20m³

nước/ngày của Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Bình phục vụ tuần hoàn nồi hơi lò đốt số 4. Nguồn thải của nhà máy chủ yếu là nước rỉ rác từ khâu thu gom, vận chuyển, phân loại rác và lượng nước rỉ rác từ khu chôn lấp. Toàn bộ mặt bằng khu xử lý, chôn lấp có hệ thống thu gom đầu nối về trạm bơm và trung chuyển về trạm thu nước thải của cụm công nghiệp Phong Phú để bơm về trạm xử lý nước thải khu công nghiệp

Nguyễn Đức Cảnh, trung bình 1.500 - 1.700m³/tháng.

Qua kiểm tra thực tế, nhà máy có hệ thống thu gom đầu nối về trạm bơm và trung chuyển về trạm thu nước thải của cụm công nghiệp Phong Phú. Chưa phát hiện điểm xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Tuy nhiên, đoạn sông Đoàn Túc chảy qua nhà máy nước đen đục, mùi hôi thối. Đoàn kiểm tra đề nghị nhà máy tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong việc xử lý rác thải, nước thải, bảo đảm theo đúng quy định; định kỳ tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh.

ĐỨC DUNG

THÁI THỤY Phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Những năm qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) luôn được huyện Thái Thụy xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban ATGT huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông, thời gian qua, Ban ATGT huyện đã duy trì giao ban hàng tháng về công tác bảo đảm trật tự ATGT để đánh giá kết quả công việc trong tháng, triển khai kế hoạch tháng tiếp theo. Qua đó đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các hoạt động thường xuyên và một số hoạt động theo chủ đề, mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Theo đánh giá của các ngành chức năng Thái Thụy, từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện tương đối phức tạp. Sau dịp nghỉ tết Nguyên đán, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tăng như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng tải liên chiếm hành lang ATGT làm nơi buôn bán, dựng rạp chiếu, hủ lán chiếm lòng, lề đường vẫn diễn ra khá phổ biến.



Xe 3 bánh tự chế bị tạm giữ tại Công an huyện.

Thượng úy Đinh Thanh Tiến, Đội phó phụ trách Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thái Thụy cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã tạm giữ 5 xe 3 bánh tự chế, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong 3 tháng đầu năm 2018, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã lập biên bản xử lý 560 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước trên 300 triệu đồng. Thời

(Thượng úy Đinh Thanh Tiến, Đội phó phụ trách Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thái Thụy)

gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp chở quá tải, quá số người quy định, vi phạm về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Thái Thụy những tháng đầu năm được kiểm chế và có chiều hướng giảm. Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 5/4/2018, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm chết 3 người. Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, tránh, vượt không đúng quy định, vi phạm về tốc độ. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông giảm 3 vụ, giảm 2 người chết và giảm 1 người bị thương. Giao thông đường thủy được bảo đảm, không có vụ tai nạn nào xảy ra. Trong thời gian tới, Ban ATGT huyện sẽ tiếp tục tăng cường thời lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho người tham gia giao thông. Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các xã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Tiếp tục vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các mô hình tự quản ATGT. Từ nay đến cuối năm 2018, Thái Thụy tiếp tục phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

PHAM HÙNG